

MỘT ĐỜI CHO CON

Phong Trần

1. Một đời cho con, bao gian khó cha gánh gồng. Một đời cho
 Một đời hy sinh, không toan tính luôn quên mình. Tình mẹ bao
 2. Lời cầu con dâng, xin Thiên Chúa thương nhậm lời. Lời cầu con
 Lời cầu hôm nay, con dâng Chúa tự đáy lòng. Nguyện Ngài thương

con, cha hôm sớm hằng chờ mong. Nhìn về tương lai, thắm mơ
 la, luôn bát ngát tựa đại dương. Trời còn hơi sương, mẹ thức
 dâng, xin Thiên Chúa thương mẹ cha. Dù đời bôn ba, được Chúa
 ban, muôn ơn phúc trên gia đình con. Dù đời long đong, dù sóng

ước con nên người. Mong cho một đời con trọn vẹn nghĩa hiền
 giặc dâng kinh cầu, xin cho trọn...
 mãi luôn song hành, nâng đỡ giữ gìn cha mẹ của con Chúa
 gió nhưng an lòng, tìn thác nơi...

dâng. ...đời con mẹ được mãi tìn trung. Một đời cho
 oi. ...Ngài, với một niềm tin sắt son. Một đời cho

con, một đời yêu thương, tình mẹ cha ví như sông dài, Tháng năm miệt
 con, một đời hy sinh, tình mẹ cha mãi không hao mòn, chấp tay nguyện..

mài dành cho con những ngày êm ấm. ...cầu, xin Thiên Chúa xót thương mẹ cha.

Xin phối nhạc:
 Chậm rãi, tự sự - xin có tiếng Giuitar thùng
 và violin
 Intro - Pk1 - Đk - Giảng tấu - Pk2 - Đk -
 Đk - kết (lặp lại câu: Xin Thiên Chúa... xót
 thương mẹ cha)

Xin Anh cho mình cả tông Nam
 và Nữ luôn nhé. Cảm ơn anh
 nhiều



Tải về PDF

Sheet Một đời Cho Con, file .PDF

"Một đời cho con bao gian khó cha gánh gồng"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Một đời Cho Con của tác giả Lm. Phong Trần đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Một đời Cho Con
- Tác giả: Lm. Phong Trần
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/14475-mot-doi-cho-con>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: info@truongca.com

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com